



**ประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด**  
**เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า**  
**พร้อมอุปกรณ์ (ผานพรวนชนิด ๗ จาน ไถหัวหมู โรตารีพรวนแนวตั้ง) จำนวน ๑ คัน**

สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (ผานพรวนชนิด ๗ จาน ไถหัวหมู โรตารีพรวนแนวตั้ง) จำนวน ๑ คัน ภายใต้วงเงิน ๑,๖๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี คำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของทางราชการ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณและในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางสหกรณ์ฯ เรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้สหกรณ์ฯ ต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๗๗๑๒๐ ในวัน และเวลาทำการของสหกรณ์ฯ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ อร่ามรัมย์)

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด